

Số: 01/KH-THCS CBQ

Đặng Xá, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona**

Căn cứ theo công văn số 165/UBND – GDĐT ra ngày 31/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, trường THCS Cao Bá Quát xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona như sau:

**I. Mục đích.**

- Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, không giấu dịch, phát hiện kịp thời, xử lý không để dịch bệnh lây lan.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường và các cơ sở giáo dục về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus Corona trong và ngoài nhà trường.

**II. Thời gian**

Từ ngày 30/01/2020 đến khi dịch bệnh kết thúc.

**III. Thực hiện**

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh năm 2020.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra năm học 2019 - 2020, tập trung các nội dung sau:

- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.





- Tuyên truyền các thông tin về phòng, chống dịch bệnh lên trang web nhà trường để toàn thể phụ huynh theo dõi và cùng thực hiện.

- Thông tin kịp thời tới phụ huynh những vấn đề liên quan bằng số liên lạc điện tử để cùng phối hợp với phụ huynh quản lý con em trong quá trình học sinh nghỉ học tại gia đình.

- Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, các phòng học chức năng đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.

Phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường khử khuẩn vào thời gian học sinh nghỉ học.

- Thông báo cho ngành Y tế khi có cán bộ, giáo viên, học sinh đi về từ vùng có dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

- Hàng ngày thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

Ban giám hiệu phân công các bộ phận thực hiện các công việc như sau:

STT	Công việc	Thời gian	Phân công
1	Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh về nguyên nhân, hậu quả về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra.	Giờ 5 phút, ra chơi các ngày trong tuần.	Đội tuyên truyền măng non kết hợp với cán bộ y tế.
2	Tổ chức tiết dạy về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona đến 100% học sinh	Tiết 1 ngày 03/02/2020	GVCN và học sinh các lớp.
3	Theo dõi sĩ số, diễn biến, tình hình sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên tại trường học, phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh.	Hàng ngày	Toàn bộ CB, GV, HS.
4	Trang bị khẩu trang, nước rửa tay, thuốc sát trùng, bình uống nước cá nhân.	Hàng ngày	100% học sinh.
5	Sát trùng lớp học, khuôn viên sư phạm nhà trường.	Cuối mỗi tuần	100% lớp học
6	Đảm bảo an toàn vệ sinh ATTP trong công tác bán trú.	Hàng ngày	Cán bộ y tế, phụ trách công tác bán trú.